

Số: /STNMT-PC

Thanh Hoá, ngày tháng 10 năm 2023

V/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kính gửi: Trưởng các đơn vị thuộc Sở

Ngày 02/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2118/HĐPBGDPL-STP của Sở Tư pháp về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thực hiện Công văn 11079/UBND-KSTTHCNC ngày 01/8/2023 của UBND tỉnh về việc phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân, đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân; thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở các Luật (Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Đấu thầu; Luật Giá; Luật Giao dịch điện tử; Luật Hợp tác xã; Luật Phòng thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).

Các Chỉ thị: Số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Giám đốc Sở chỉ đạo Trưởng các đơn vị:

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, quan tâm hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thuộc Sở tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia PBGDPL cho người dân. Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội về tính khả thi, phù hợp của văn bản mới

ban hành; kịp thời định hướng thông tin, phổ biến những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng.

2. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải toàn văn nội dung văn bản luật, Chỉ thị nêu trên trên Cổng/Trang Thông tin điện tử và các hình thức thích hợp khác của Sở để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác và sử dụng khi có nhu cầu.

Để việc triển khai, phổ biến sâu rộng các Luật, Chỉ thị nêu trên đạt hiệu quả, yêu cầu Trưởng các đơn vị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tư pháp (b/c);
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, PC.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Khánh Toàn**